

Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh đi Úc là thương hiệu của New TNT Express. Úc là quốc gia duy nhất nằm hoàn toàn trên lục địa, là nước có diện tích đất liền, Gần 1/3 lãnh thổ Australia mang đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới và 2/3 còn lại mang các nét của vùng khí hậu ôn đới. Lãnh thổ của Australia được chia ra làm 6 tiểu bang: New South Wales, bang Western Australia, South Australia, Victoria, Queensland, Tasmania. Với những ưu điểm **New TNT Express**

: Đội ngũ nhân viên của UPS, liên kết dịch vụ DHL, FedEx, TNT, chúng tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của UPS làm cho việc giao thông giữa Việt Nam và Úc là hoàn toàn đúng đắn. Những năm trong ngành, đội ngũ chúng tôi, mọi kiến thức hàng chuyển đi Úc là niềm vui lớn và niềm vinh dự, tận hào khi được trở thành nhà cung cấp dịch vụ

Chuyển Phát Nhanh Quốc tế
uy tín, được khách hàng đánh giá cao, tin tưởng và sự đồng lòng. Chúng tôi cũng rất biết ơn hỗ trợ đồng nghiệp của

New TNT Express
đã cùng đồng hành trong suốt thời gian qua.

Hồ sơ đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh đi Úc bao gồm:

Chuyển phát nhanh công ty đi Úc, chuyển phát nhanh hàng mẫu, chuyển phát nhanh hàng hóa, chuyển phát nhanh quà tặng, chuyển phát nhanh thực phẩm, chuyển Phát Nhanh Giá Rẻ, **Các dịch vụ đặc biệt**

: Chuyển phát hàng cá nhân, Chuyển phát thực phẩm, Nhặt hàng xách tay Úc và Việt Nam giá rẻ nhất, nhanh nhất và an toàn nhất, dịch vụ hun trùng gỗ và các sản phẩm gỗ, dịch vụ giao hàng tận nhà các mặt hàng khó nhấc đi, quần áo kinh doanh số lượng.

Quý Khách hàng là các công ty sản xuất, thương mại có nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế tại Việt Nam sang Úc, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi cam kết giá cả cạnh tranh chuyển tại Việt Nam sang Úc rẻ nhất thị trường với nhiều hình thức khác nhau:

- Nhận tận nơi và giao tận nơi.

- Giao hàng tại sân bay
- Giao hàng tại công
- Hỗ trợ làm thủ tục hải quan.

Chúng tôi ưu tiên các lô hàng nặng từ 10kg đến 300kg, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đảm bảo với **aNew TNT Express** giá chỉ từ 4.9usd/kg với thời gian vận chuyển nhanh nhất và chi phí vận chuyển cho Quý khách hàng.